



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๓๐

ที่ พง ๐๐๓๓.๐๐๖/ว ๕๐๗ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายพรศักดิ์ มธุรส เกษักรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) นายวรชัย ใจเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายธนากร ศฤงคารชยธวัช ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อันส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาล

ในการนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงามีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางนงนุช จตุราบัณทิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
เรื่อง ประกาศแนวทางการป้องกันการทุจริต และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ
ของ สาธารณสุขจังหวัดพังงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

วัน/เดือน/ปี: ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: ขอนำเอกสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)ของสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ดังนี้-

๑. บันทึกข้อความพิจารณาขออนุญาตในประกาศแนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ฯ
๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และคู่มือ/แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. หนังสือแจ้งเวียน ฯ
๔. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๖. รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ฯ
๗. บันทึกอนุมัติโครงการฯการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง

Link ภายนอก :

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางจอมขวัญ วนะกรรม

(นางจอมขวัญ วนะกรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวญาธิภรณ์ นิลบล

(นางสาวญาธิภรณ์ นิลบล)

ตำแหน่ง นิติกร

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายเชนโชติ โรยอุตตระ

(นายเชนโชติ โรยอุตตระ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖